



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
ที่ ลป ๑๒๓๒/ ๕๓๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

### เรื่องเดิม

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

### ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

### ข้อพิจารณา

จากการติดตามควบคุมกำกับการทำงานในเรื่องดังกล่าว ให้ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ไม่พบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดอนุมัตินำประกาศนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ต่อไป

(นายวรพจน์ กุลฤทธิกร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/ดำเนินการ

(นายศรศิลป์ มังกรแก้ว)




สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานได้กำหนด ขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานได้กำหนด	
Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายวรพจน์ กุลฤทธิ์กร) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายศรศิลป์ มังกรแก้ว) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น เผยแพร่  (นายวรพจน์ กุลฤทธิ์กร) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	